
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 มลพษิฝุ่ น 

ข่าวสด  โพสตทู์เดย์  

เดลินวิส ์ ไทยโพสต ์ 

กรงุเทพธรุกจิ 

      - เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ในช่วงเดือน ธ.ค.61ถึงเดือน ม.ค.62 มี

ผู้ป่วยมารักษาโรคทางเดนิหายใจมากกว่าในช่วงที่ผ่านมา แต่สรปุได้ยากว่ามาจากค่าฝุ่ น PM 2.5 หรือไม่ ส่วนตัวเลข

ผู้ป่วยในช่วงเดยีวกนัของปีที่ผ่านมานั้น ไม่มตีวัเลขที่ชัดเจน แต่ขณะนี้กรมการแพทย์ อยู่ระหว่างรวบรวมตวัเลขผู้ป่วย

ที่เข้ามารักษาในรพ.ในสงักดักรมการแพทย์ทุก 1-2 สปัดาห์ ทางระบาดวิทยามีวิธทีี่จะสรุปได้ เช่น หากมีผู้ป่วยที่เข้า

มารักษาโดยสงสยัว่าเกดิจากฝุ่ นละอองขนาดเลก็ กจ็ะแนะน าให้หยุดงานอยู่กบับ้านก่อน ซึ่งหากอาการดีขึ้นแล้ว แต่

พอต้องกลับไปท างานในสิ่งแวดล้อมเดิมแล้วกก็ลับมามีอาการเดิมอกี กจ็ะพอสรุปได้ว่ามาจากฝุ่ นละอองขนาดเลก็

แน่นอน           

     กรณปีระชาชนบางส่วนต้องการให้ภาครัฐแจกหน้ากากอนามยัเพ่ือป้องกนั นพ.สมบูรณ์ กล่าวว่า การตระหนักใน

เร่ืองนี้ถอืเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่จะอาศัยภาครัฐอย่างเดียวคงไม่ได้ ประชาชนต้องร่วมมือกนัเพ่ือให้เกดิผลในระยะยาว 

รพ.นพรัตนราชธานี กร็ณรงคข์อความร่วมมอืงดจุดธปูในรพ.  

หนังสอืพิมพ์ทุกฉบบั  - เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า วิกฤตฝุ่ นละอองในกทม.และ 5 จังหวัด

รอบกทม. ต้องเร่งด าเนินการ เพราะเป็นเรื่องการเผาพืช ขยะและขยะที่เป็นพิษ ที่หนักที่สุดคือยานพาหนะเกือบ

ทั้งหมด ข้อเสนอให้ยกเลิกรถที่วิ่งแล้ว 10 ปี ต้องดูบริบทของประเทศด้วย ที่ส  าคญัมกีารน าปัญหาฝุ่ นมาเล่นการเมอืง 

ซึ่งถ้ายังเป็นกนัอยู่อย่างนี้  จะเดอืดร้อนกนัหมด ส่วนเรื่องการปิดโรงเรียนนั้น เพราะเดก็ภมูิต้านทานต ่า ต้องดูแลก่อน 

ให้ปิดโรงเรียน 2 วันแล้วประเมนิอกีคร้ังว่าควรปิดต่อหรือไม่ ที่มีหลายคนออกมาแถลงข่าวเร่ืองนี้ แล้วใช้ผ้าคาดจมูก

นั้น ตนเหน็ว่า ไม่ต้องมาสร้างภาพ มอีะไรแก้ปัญหาได้ให้เสนอมา อย่างการจ ากดัจ านวนรถหรือห้ามใช้รถนั่งส่วนตัว

คนเดยีวคนัเดยีว ท าได้จริงหรือไม่ การประกาศอะไรออกไปต้องระวัง  

  - กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณฝ์ุ่ น PM2.5 ในพ้ืนที่กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ 56-87 มคก./ลบ.ม. โดย

พ้ืนที่ที่มค่ีาฝุ่ น PM2.5 เกนิมาตรฐานทุกสถานีวัด อาท ิบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทยีน, แขวงบางนา 

เขตบางนา, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, แขวงดนิแดง เขตดนิแดง, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, ริมถนนอนิทรพิ

ทกัษ์ เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ทั้งนี้  ในภาพรวมปริมาณฝุ่ นละอองลดลงเกอืบทุกพ้ืนที่ และคาด

ว่าในวันที่ 1 กุมภาพันธน์ี้  ปริมาณฝุ่ น PM2.5 จะลดลงอย่างต่อเนื่อง 

  - พล.ต.อ.อศัวิน ขวัญเมือง ผู้ ว่าฯกทม. เป็นประธานประชุมหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองในพ้ืนที่ 

กทม. เบื้องต้นขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทุกโครงการ และบ้านเรือนประชาชนทุก

หลังคาเรือนในการตดิตั้งสปริงเกลอร์บนอาคาร หรือหลังคาบ้านเพ่ือฉีดละอองน า้บรรเทาปัญหาฝุ่ นละออง ขอความ

ร่วมมือรถไฟฟ้าบีทเีอสติดตั้งระบบน า้สปริงเกลอร์ตามสถานีรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง และ มอบหมายให้ 50 ส านักงาน

เขตประชาสมัพันธแ์ละแจ้งประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ร่วมกนัจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์คร้ังใหญ่พร้อมกนัทั่วกรุงเทพฯ โดย

ให้ร่วมกนัท าความสะอาดบ้านเรือน ต้นไม้ ในวันที่ 3 ก.พ.นี้   นอกจากนี้  ส านักอนามัยและส านักการแพทย์ กทม.จะ

จัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ให้บริการดูแลสขุภาพประชาชนฟรีทั้ง 50 เขต ในวันเสาร์และอาทติย์ โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ 2 

กุมภาพันธน์ี้ เป็นต้นไป 

      - นายสพัุนธุ ์มงคลสธุ ีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้ออกมาตรการระยะเร่งด่วน ขอ

ความร่วมมือสมาชิกดูแลความสะอาดและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงานที่เป็นแหล่งก าเนิดฝุ่ น ตรวจสอบ

อปุกรณเ์คร่ืองจักรให้มปีระสทิธภิาพ และเลือกใช้เชื้อเพลิงสะอาด และให้เน้นท างานที่บ้านและใช้ระบบออนไลน์  

      - นายบัณฑูร ล ่าซ า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสกิรไทย ออกประกาศแนวทางการดูแลพนักงาน โดย

พนักงานที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือมโีรคประจ าตวัที่ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาต

ปฏบิตังิานที่บ้านหรือที่พักอาศัยในระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-5 ก.พ. 

      - นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกนัและจัดการภัยพิบตั ินิด้า กล่าวถงึหลายมาตรการ

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

มคีวามรู้สกึว่าภาครัฐท าอะไรกนัอยู่ ดูเป็นเรื่องขบขนักม็กีารท ามาแล้วในต่างประเทศหลายมาตรการ เช่น ห้ามป้ิงย่าง 

โดรนพ่นสารก าจัดหมอกควัน การรณรงค์ประชาชนสวมหน้ากาก ลดกจิกรรมภายนอกบ้าน รเรื่องของการสเปรย์น า้  

ต้องท าเป็นช่วงเวลาที่ค่าของฝุ่ นจะพุ่งขึ้นสูงในช่วงเช้า-เยน็ แต่ในเวลากลางวันที่อากาศใกล้ผิวโลกพองตัวขึ้นจาก

ความร้อนในช่วงเวลากลางวัน ค่าความเข้มข้นของฝุ่ น PM2.5 จะลดลงอตัโนมตั ิไม่มปีระโยชน์ที่จะฉีดสเปรย์ 

      - นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธกิาร กพฐ. เปิดเผยว่า ขอให้ผู้อ  านวยการโรงเรียนประเมนิสถานการณฝ์ุ่ นละออง

ขนาดเลก็สงูเกนิค่ามาตรฐาน หากเหน็ว่าอยู่ในสภาวะเสี่ยงให้สั่งการปิดโรงเรียนได้ทนัท ีโดยผู้อ านวยการโรงเรียนมี

อ านาจในการสั่งปิดโรงเรียนได้ 7 วัน ไม่ต้องรอค าสั่งจากส่วนกลาง  สิ่งที่ต้องการคือหน้ากากอนามัย ซึ่ง สพฐ.มี

งบประมาณในการจัดซื้ อไม่เพียงพอ อยากประชาสมัพันธไ์ปยังบริษัทเอกชนที่อยากสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กบั

นักเรียน สามารถประสานไปยังโรงเรียนโดยตรงหรือผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้โดยตรง 

     - ผศ.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ใหม่ กล่าวว่า จากการ

วิเคราะห์ฝุ่ นละอองที่ได้จากการทดลองเผาชีวมวลประเภทต่างๆ ที่เกบ็มาจากแปลงข้าวและข้าวโพด รวมถึงเศษไม้

เศษใบไม้ ในผืนป่าเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบสารก่อมะเรง็ในกลุ่มพอลิไซคลิกอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ถึง 

16 ชนิด  สารดงักล่าวเข้าสู่ร่างกายต่อเนื่องยาวนาน จะท าให้เสี่ยงต่อการเกดิโรคมะเรง็ได้ สารก่อมะเรง็กลุ่มดังกล่าว

จะมปีริมาณแปรผนัตามค่าความเข้มข้นของฝุ่ นในอากาศ ถ้ามปีริมาณฝุ่ นในอากาศมค่ีาสงู กม็แีนวโน้มที่สารอนัตราย

จะมค่ีาสงูตามไปด้วย ดงันั้น จึงเป็นความเสี่ยงของประชากรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ซึ่งมโีอกาสได้รับฝุ่ นละอองขนาดเลก็มี

ค่าเกนิมาตรฐานเป็นประจ า  ดงันั้น จุดที่น่าเป็นห่วงมากกว่ากรงุเทพฯ กค็ือพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะพ้ืนที่ 

จ.เชียงใหม่ ที่ต้องเผชิญกบัปัญหาฝุ่ นควัน ซึ่งรวมถึงฝุ่ นละอองขนาดเลก็มาร่วม 10 ปี  คาดว่าในหน้าแล้งปีนี้  พ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบนจะตรวจพบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็เกินค่ามาตรฐานบ่อยครั้งขึ้น และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนในหลายพ้ืนที่อาจต้องพกหน้ากากอนามยัตดิตวัทุกคร้ังที่ออกจากบ้าน ยาวนานกว่า 2 เดอืน    

chiangmainews.co.th      - เสนอข่าว ผู้ ว่าฯล าพูน ลงนามในประกาศขยายระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งเขตชุมชนและพ้ืนที่ทางการเกษตรใน

พ้ืนที่อ  าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จาก 61 วัน เป็น 90 วัน นับตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ.62– 30 ม.ย.62 ก าชับหน่วยงาน

สาธารณสขุดูแลและให้ค าแนะน าด้านการดูแลสขุภาพ สร้างความเข้าใจเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยป้องกนัฝุ่ นละออง

ให้กบัประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

ไทยรัฐ       - เสนอข่าว  ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ส  ารวจสถานการณ์ฝุ่ นละอองในเขตจตุจักร และหลักสี่ พบว่าประชาชนในพ้ืนที่

จ านวนมากเริ่มมอีาการเจบ็ป่วยระบบทางเดนิหายใจ หลายรายผวิหนังมผีื่นคันขึ้นเนื่องจากมอีาการแพ้ฝุ่ น 

      - นางพนารัตน์ ธงไชยฤทธิ์ ชาวบ้านในเขตจตุจักร กล่าวว่า เร่ิมมีอาการแสบตาและแสบจมูกตั้งแต่วันที่ 30 

ม.ค. แต่เช้าวันที่ 31 ม.ค.ไปท างานแถวแยกราชประสงค์พบว่ามีอาการเจบ็ตาอย่างมาก ตาเร่ิมแดง เพ่ือนร่วมงาน

หลายคนต่างมอีาการเจบ็ตาเหมอืนกนั แต่มสีองรายที่มอีาการหนัก เลือดก าเดาไหล ส่วนอกีรายมีอาการไอเป็นเลือด 

ตอนนี้กพ็ยายามดูแลตวัเอง ตดิเครื่องกรองอากาศในบ้าน แต่คงไม่พอ เพราะต้องออกท างานนอกบ้านทุกวัน หวังว่า

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรีบแก้ไขปัญหานี้ โดยเรว็ 

     - มุก-วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์ นางเอกละครเรื่อง “เมยีน้อย” กล่าวว่า พ่ีชายซึ่งป่วยเป็นโรคภมูิแพ้อยู่แล้ว เร่ิมหายใจ

ล าบากและไออย่างหนัก ต้องสั่งซื้อหน้ากากอนามยัแบบพิเศษมาสวมใส่ตลอดเวลา ในฐานะประชาชนคนหนึ่งตอนนี้

ไม่รู้ ว่าจะหวังพ่ึงความช่วยเหลือใคร นอกจากพยายามดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัวให้แขง็แรง สิ่งที่เป็นห่วง

มากในขณะนี้  คือ หน้ากากอนามัยหาซื้ อได้ยากและแพงกว่าปกติ ท าให้คนจ านวนหนึ่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ใน

สถานการณแ์บบนี้  

ผู้จัดการรายวัน 360       - เสนอบทความ รศ.นพ.สทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อาจารย์ประจ าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว. 

ได้แนะให้ ผู้จัดงานวิ่งมาราธอนในพ้ืนที่ต้องเผชิญฝุ่ น ควรงดหรือ เล่ือนออกไปก่อน โดยขณะออกก าลังกายเสี่ยง

ได้รับ  PM2.5 เพ่ิมขึ้น กข็ึ้นอยู่กบัว่าระดบัความเข้มข้นในการออกก าลังกายแค่ไหน ถ้าวิ่งมาราธอนได้รับค่อนข้างจะ

เยอะ เพราะฉะนั้นปริมาตรของลมหายใจที่จะถูกสดูเข้าไปสู่ปอดกจ็ะสงูขึ้น บางทอีาจจะถงึสองเท่าของภาวะคนปกต ิ

     ส่วนผลกระทบด้านสขุภาพที่ผู้เข้าร่วมงานและ ผู้จัดงานต้องค านึง ถ้าเรารับ PM2.5 เยอะขึ้น อาจจะเกดิผลแบบ

เฉียบพลันจนหมดสต ิหลอดเลือดหัวใจตบี เกดิอมัพฤกษ์ อมัพาต หลอดเลือดสมองตีบในทนัททีนัใด หรือคนที่เป็น

หอบหืดอยู่แล้วอาจจะเกดิโรคหอบหืด ก าเริบในทนัท ีท าให้เสยีชีวิตได้ แนะน าว่าเลื่อนได้กเ็ลื่อน  การที่จะใส่หน้ากาก

วิ่งนั้น ขึ้นอยู่กบัว่าผู้วิ่งมีความถนัดมากน้อยเพียงใด  แต่ทางที่ดีที่สดุคือไม่แนะน าให้ใส่หน้ากากวิ่ง เพราะหน้ากาก 

N95 ค่อนข้างจะอดึอดั ใส่ไปประมาณคร่ึงชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงกต้็องถอดออกแล้ว      

ข่าวหุ้น       - เสนอข่าว วันที่ 1 ก.พ. 2562 ศูนย์การค้าเซน็ทรัล โดยซีพีเอน็ ร่วมกบั กรมอนามัย แจกฟรีหน้ากากอนามัย 
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N 95 คร้ังที่ 2 พร้อมกนัทุกสาขาทั่วกรงุเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียนรับ 1 ท่าน

ต่อ 1 สทิธิ์ 

เดลินวิส ์       - เสนอข่าว นายจาตรุนต ์ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า รัฐบาลต้อง

เปิดเผยความจริงของสถานการณฝ์ุ่ น PM2.5 ไม่ควรปิดบังข้อมูลเพราะกลัวกระทบกบัการท่องเที่ยวหรือด้วยเหตุใด 

ๆ โดยต้องประกาศเขตมลพิษและสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นัก

สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือระดมความเห็นก าหนดมาตรการในการ

แก้ปัญหา เชื่อว่าภายใน 2-3 วันกจ็ะมีมาตรการรูปธรรมออกมา  รัฐบาลต้องเร่งแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้

ประชาชนฟรีอย่างทั่วถึง ดังเช่นการจัดการกบัปัญหาไข้หวัดนกในอดีต หากในประเทศมีไม่เพียงพอต้องระดมการ

น าเข้าหน้ากากอนามยัจากต่างประเทศโดยเรว็ที่สดุ 

เวบ็ไซตเ์ชียงใหม่นวิส ์   -เสนอข่าว สื่อออนไลน์มีการแชร์ภาพและข้อมูลเรื่องราวของเจ้าของโพสต์ที่ชื่อว่า “Songsamut SpeedVan” กัน

เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเจ้าของโพสต์ได้เขียนเร่ืองราวและภาพเตือนภัยเกี่ยวกบัฝุ่ นละออง PM 10 ที่ก  าลังเกดิขึ้นกับ

สภาพอากาศในบ้านเราที่มอีนัตรายจนท าให้เกดิล้มป่วย ถงึขั้นต้องเข้ารักษาตวัในห้อง ICU  

มตชิน คมชัดลึก M2F -เสนอข่าว พล.ต.ท. สรุเชษฐ์ หักพาล ผู้บญัชาการต ารวจตรวจคนเข้าเมอืง ในฐานะรองผู้อ  านวยการศูนย์ปราบปราม

อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สตช. แถลงจับกุม นายวัฒนาพงษ์ พิธาวัฒนฐิติกุล ผู้ ต้องหาเผยแพร่ข่าวทาง

เวบ็ไซต ์บดิเบอืนข้อมูลข่าวสาร สร้างความแตกตื่นให้กบัประชาชน โดยระบุในข้อมูลว่า มผีู้เสยีชีวิต 1 ราย เหตกุารณ์

ดงักล่าวศูนย์ตรวจสอบพบข้อมูลข่าวที่เป็นเทจ็ปรากฏในเวบ็ไซต ์"www.bangpunsara.com" มีข้อความพาดหัวข่าวว่า 

สงัเวย 1 ศพ PM 2.5 เผยแพร่ โดยอ้างว่าค่าฝุ่ นละอองในอากาศ PM 2.5 เกนิมาตรฐานในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล เป็นเหตใุห้มผู้ีเสยีชีวิตและปรากฏภาพผวิหนังของหญิงลักษณะพุพองที่แผ่นหลัง จากการตรวจสอบมีการ

ยืนยันจาก สธ. และ บก.ปอท. ว่าข่าวดงักล่าวไม่เป็นความจริง การกระท าดงักล่าวเข้าข่ายความผดิตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย

การ กระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ มีโทษจ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจ า ทั้ง

ปรับ 

   นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่จึงสบืสวนและ เข้าจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมด าเนินคดข้ีอหากระท าผดิ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มี

อตัราโทษจ าคุก 5 ปี ปรับไม่เกนิ 100,000 บาท พร้อมขยายผลยังพบว่ามีอกี 2 เวบ็ไซต์ คือ www.gmmwork.com 

กบั www.jookthai.com ที่มพีฤตกิรรมในลักษณะเดยีวกนั จึงได้ประสาน กสทช.ปิดเวบ็ไซตด์งักล่าวไปแล้ว  

ข่าวสดออนไลน ์ -เสนอข่าว เพจ FPH Thammasat โดยคณะสาธารณสขุศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้ท าการทดลอง หน้ากากอนามัย 

แบบต่างๆว่ามีประสทิธภิาพการกรอง ฝุ่ น PM 2.5 ซึ่งใช้เครื่อง Keken MT-03 เป็นตัวทดสอบหน้ากากในครั้งนี้  

ระบุว่าหน้ากากอนามัย N95ประสทิธภิาพการกรองฝุ่ น ประมาณ 99.59% หน้ากากอนามัย 1 ชิ้นประสทิธภิาพการ

กรองฝุ่ น ประมาณ 66.37% หน้ากากอนามัย 2 ชิ้น ประสทิธภิาพการกรองฝุ่ น ประมาณ 89.75% หน้ากากอนามัย 

1 ชิ้นและกระดาษทชิชู1แผ่นพับครึ่งประสิทธิภาพการกรองฝุ่ น ประมาณ 98.05% หน้ากากอนามัย 1 ชิ้ นและ

กระดาษทชิชู่ 2 แผ่นพับครึ่ง ประสทิธภิาพการกรองฝุ่ น ประมาณ 67.04% การทดสอบหน้ากากอนามัย 1 ชั้นและ

กระดาษทชิชู 2 แผ่นพับครึ่ง มีประสทิธภิาพการกรองฝุ่ นลดลง คาดว่าน่าจะเกดิมาจากความหนาของกระดาษทชิชู 

หน้ากากและใบหน้า อาจจะส่งผลให้ฝุ่ นสามารถเข้าสู่หน้ากากได้ง่ายกว่า และที่ส  าคญัคุณภาพของกระดาษทชิชูที่ใช้กม็ี

ผลต่อประสทิธภิาพการกรองฝุ่ นด้วยเช่นกนันะคะ ที่ส  าคญัควรสวมหน้ากากให้กระชับกบัใบหน้า และใส่ให้ถูกวิธ ี

 ค่ารกัษา รพ.เอกชน 

เดลินวิส ์ไทยโพสต ์
ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ 

กรงุเทพธรุกจิ  
โพสตทู์เดย์  

เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกจิ 
เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 
เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ไทยรัฐออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

thaiquote.org 

  -เสนอข่าว นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ

พิจารณามาตรการก ากบัดูแลยาและเวชภัณฑ ์บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล ว่า ที่ประชุมได้

วางกรอบในการดูแล 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ออกประกาศก าหนดให้รพ.เอกชน
ปิดป้ายแสดงราคายาและเวชภัณฑแ์ละบริการทางการแพทย์ให้ชัดเจน  2.แต่งตั้งคณะท างานโดยให้นายวิชัย โภชนกจิ 
อธบิดกีรมการค้าภายใน เป็นประธานเพ่ือพิจารณาโครงสร้างต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของรพ.เอกชนแต่ละระดับ โดย

ให้เวลาในการพิจารณาภายใน 60 วัน  3.รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้สทิธใินการขอใบสั่งยาและน าใบสั่งยาไปซื้ อยาข้าง
นอกโรงพยาบาล โดยได้มอบหมายให้กรม สบส.น าไปพิจารณา ก าหนดหลักเกณฑแ์ละก าหนดให้รพ.เอกชน ประกาศ

สทิธใิห้ผู้บริโภคเหน็ได้ชัดเจน รวมถงึการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการใช้ยาภายนอกด้วย  4.ให้สธ.ไปพิจารณา
เรื่องสภาวะฉุกเฉินของผู้ ป่วย เพราะตามก าหนดระบุไว้ว่า ผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุก

โรงพยาบาลใน 72 ชั่วโมงแรกตามเงื่อนไข ต้องเป็นผู้ ป่วยในระดับสแีดงเท่านั้น ท าให้ผู้ ป่วยในระดับสเีหลือง หรือสี

https://www.facebook.com/FPH.Thammasat/?__xts__%5B0%5D=68.ARCxtUVuzRdVmsvggArL-Y80NswNX3X877FiR6Hn9DTFWRcBWxDIfA5qlVIvKTdtDLEG2KtaQG71B8ERE_NzBM34T6pVb_oo93xvugOxAYbPnAPtCF68X9qQ-mzfUIgRUYtDvNax2iT0uTupziaSfs7c0NLBoZYigsLo3dDyANApP2cbHFqmZZ88Hd-3KsVmrxUz2i_Fx9W_QuAjsZsINEI36nhKKIwmN96vhGmnRnKI0wCfO3VKpN3qt50zVyMsDhXQ7zqLHKC_byArSqh5WhhHtVEhqcC_SHPTQIps8sPs11dFCk4k0AtUDPsKPVCToIiWY3Vbb3izW7EVinOPW0-w_xgb8JOVOTdDrjiykv7iZ2QfKa01X_5a6rKxTB_i_FLUlr1iVbUri-bV4qkZesPrSZt8C3EOd1WJixQHdjUV5XT_P8XLtTTCObBo8DNVXg3GvN5K1A1oP_w9e9klYQ9DQC-dWK1gqYqOaqeogEjatcBgiXN0nh9zFdTCO1mFSAh34bMWIOcQ7buyIl4R-cQ
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เขียว ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ถูกรพ.เอกชนบางแห่งไม่รับรักษา หรือรักษา แต่ยังมีค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงได้

มอบหมายให้ สธ.ไปพิจารณาว่าจะด าเนินการในเรื่องนี้ อย่างไร เพ่ือไม่ให้กระทบต่อผู้ ป่วย  โดยจะเสนอมาตรการ
ทั้งหมดให้คณะอนุฯ พิจารณาภายใน 60 วัน จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสนิค้าและ
บริการ(กกร.) พิจารณาออกประกาศต่อไป   
     ทั้งนี้  หากโรงพยาบาลไม่ด าเนินการ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสนิค้าและบริการ มีโทษปรับไม่เกิน  

10,000 บาท ส่วนบริการทางการแพทย์ได้ขอความร่วมมือสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ให้แจ้งสมาชิกทุกรายให้แจก

แจงค่าบริการอย่างละเอยีดทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งค่าบริการทางการแพทย์ ที่เป็นค่ารักษาพยาบาล และบริการเสริมอื่นๆ เช่น 
ค่าห้องพัก ค่าบริการอื่น เพ่ือให้ประชาชนที่เข้าไปใช้บริการได้รับรู้ ก่อนตดัสนิใจใช้บริการ 

เดลินวิส ์กรงุเทพธรุกจิ 

ไทยรัฐ ไทยรัฐออนไลน ์

  -เสนอข่าว น.ส.สารี ออ๋งสมหวัง เลขาธกิารมูลนิธคิุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า พอใจกบัการประชุมครั้งนี้  แต่ส าหรับ

ข้อเสนอให้การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยฉุกเฉิน มีค่าบริการอตัราเดียวกันทั้งหมด ทั้งในกรณีสีเหลืองและสเีขียวนั้นยั ง

ไม่ได้ข้อสรปุ เพราะโรงพยาบาลเอกชนแจ้งว่าปัจจุบันผู้ ป่วยสแีดงสามารถรักษาฟรีได้ 72 ชั่วโมงอยู่แล้ว ส่วนกรณีสี
เหลืองและเขียวมีค่าใช้จ่าย และโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถรับรักษาได้ฟรี เพราะเป็นต้นทุนของโรงพยาบาล จึง

ต้องหารือกนัใหม่ และจะน าโครงสร้างต้นทุนราคายา เวชภัณฑ ์และบริการทางการแพทย์มาหารืออกีคร้ังในอกี 60 วัน 
ซึ่งมูลนิธเิพ่ือผู้บริโภค เห็นว่าการก าหนดราคาของรพ.เอกชนควรจะต้องมีเกณฑ์ราคาอ้างองิเพ่ือให้เกิดความเป็น

ธรรม 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน ไทยโพสต ์
ไทยรัฐออนไลน ์

  -เสนอข่าว  นายวิฑรูย์ เล่ียนจ ารญู ผอ.มูลนิธชิีววิถ ีหรือไบโอไทย กล่าวถงึกรณ ีพล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกฯ 
และหัวหน้า คสช. ออกค าสั่งมาตรา 44 จัดการเรื่องสทิธบิตัรกญัชา ว่า จริงๆ แล้วไม่จ าเป็นต้องใช้ เพราะโดยอ านาจ
ของอธบิดกีรมทรัพย์สนิทางปัญญา (ทป.) สามารถท าได้เลย แต่กไ็ม่ท าเพราะกลัวจะถูกฟ้องร้อง จนต้องใช้มาตรา 44 
มาแก้ปัญหาแทน   ต้องจับตาว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งวันที่  1 กุมภาพันธน์ี้  ภาค
ประชาสงัคมจะประชุมเกี่ยวกับเร่ืองนี้  รวมทั้งท าข้อเสนอให้ปฏริูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากแม้จะมีค าสั่ง

มาตรา 44 ให้ยกเลิกค าขอสทิธบิัตรกญัชาที่ขดักบั พ.ร.บ.สทิธบิัตร แต่ถ้าไม่ปฏริูปขั้นตอนการขอรับสทิธบิัตร หากมี
การยื่นขอเข้ามาใหม่กต้็องมปัีญหาแบบเดมิ และจะไม่ใช่แค่ปัญหาค าขอสทิธบิตัรกญัชา ยังมคี าขออื่นๆอกี 
          นอกจากนี้  สิ่งที่เป็นห่วงอกีเร่ืองคือความพยายามผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุพื์ช 2542 เรื่องนี้ น่า
กลัว เพราะหากมีกฎหมายนี้ ไทยจะปรับปรุงสายพันธุต่์างๆ ยากมาก หรือไม่ได้เลย ขณะที่ก่อนหน้านี้  เช่น สหรัฐมี

การพัฒนาสายพันธุม์ากมาย แต่เมื่อไทยท าไม่ได้ และสายพันธุท์ี่เหลืออยู่กไ็ม่มากเหมือนเดิม การใช้ประโยชน์จะย่ิง

น้อยลง สดุท้ายกลายเป็นกฎหมายออกมาเอื้อต่างชาต ิเรื่องนี้กต้็องมคีวามชัดเจน  

ไทยโพสต ์สยามรัฐ   -เสนอสกูป๊พิเศษ ระบุว่า เริ่มมีข่าวลือสะพัดจากวงในคณะผู้มีอ านาจด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยยา

เสพติดให้โทษ และเรื่องปลดลอ็กการจดสิทธิบัตรกัญชา ว่า มีขบวนการสอดไส้ ดัดแปลง แต่งสาร ร่างกฎหมาย 
ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนประกาศใช้         ใจความคล้ายๆ เป็นการนิรโทษกรรมให้อีแอบ ที่เคยซุ่มท าการวิจัยเอา
ประโยชน์ที่ได้จากสารสกดัในกญัชาภายในประเทศไทย มาใช้ยื่นจดสทิธบิัตรได้ด้วย ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง ความมั่ง

คั่งและยั่งยืน มันจะไม่ได้ตกอยู่กับคนไทย เพราะยังไม่มีนายทุนไทยเจ้าใด คิดขยับท าเรื่องแบบนี้ กันเลย  เป็นอีก

ประเดน็น่าห่วงใย นายกฯ ใช้ ม.44 ปลดลอ็กกญัชาเพ่ือประโยชน์ของใครกนัแน่ 

 แผนแม่บทจดัการสารเคมี 

เวบ็ไซต ์thaigov    -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคกก.แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคม ีตดิตามความก้าวหน้าและการขับเคลื่อนแผนแม่บทการจัดการสารเคมี พ.ศ. 2562-

2580 โดยในช่วง 4 เดอืนแรกของปีงบฯ 2562 มคีวามคบืหน้าที่ส  าคญั เช่น การพัฒนา กฎหมายสารเคมี ซึ่งขณะนี้

ได้(ร่าง)พ.ร.บ.สารเคมีแล้ว, โครงการศูนย์กลางข้อมูลสารเคมีและวัตถุอันตราย ได้มีคณะท างานเพ่ือพัฒนาฐาน

กลางการเชื่อมโยงข้อมูล, โครงการบูรณาการเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานสารเคมีฯ ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดประเดน็สารเคมีและขอบเขตการท างานตั้งแต่แหล่งก าเนิดจนถึงผู้รับสาร เป็นต้น ทั้งนี้  ประเดน็การจัดการ

สารเคมี คกก.ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการขึ้นมาอกีคณะหนึ่ง เพ่ือก ากบัดูแล จัดท าข้อเสนอทาง

วิชาการที่เกี่ยวกบัมาตรฐานความปลอดภัย การวิจัย นวัตกรรม ที่เกี่ยวกบัการจัดการสารเคม ี

 สบช.กา้วสู่สถาบนัอุดมศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

เวบ็ไซต ์thaigov -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมมิติใหม่ของการก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ



                                                             สรุปข่าววันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 5 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เวบ็ไวต ์thailandplus ทางในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ แก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกส่วนกลาง ผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากรจากวิทยาลัยในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก สร้างแนวคิดในการบริหารจัดการองค์การ เพ่ือก้าวสู่การ

เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ   

 ตรวจสอบมูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง 

ข่าวสด มตชิน  -เสนอข่าว นายชาตรี พินใย นิติกรช านาญการพิเศษ กองกฎหมาย กระทรวงสาธารณสขุ พร้อมคณะ เข้าตรวจสอบ

การรักษาแพทย์แผนไทย ภายในมูลนิธมิงคล-จงกล ธปูกระจ่าง ตามใบอนุญาตประกอบกจิการสถานพยาบาล เลขที่ 

13108000757 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และใบรับรองที่ กท00001/2559 พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็น

หมอพ้ืนบ้าน ตามระเบยีบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสอืรับรองหมอ

พ้ืนบ้าน โดยการเดนิตรวจและบนัทกึภาพ ซึ่งวันนี้ทางมูลนิธไิม่มกีารรักษาผู้ป่วย        

   - พล.ต.ท.ค ารณวิทย์ ให้สมัภาษณว่์า มเีจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย กระทรวงสาธารณสขุ เข้าตรวจสอบ โดยไม่ได้แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งตนกย็ินดแีละเป็นผู้พาชม พร้อมอธบิายขั้นตอนการรักษา ห้องตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งท าตามกฎ

ของกระทรวงทุกอย่าง ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ามาตรวจด้วยกิริยา

สภุาพ ตนเข้าใจการท างานของข้าราชการด ีและขอยืนยันว่าท าตามกฎระเบยีบความปลอดภัยและการอนามัยของสธ.

อย่างเคร่งครัด รักษาคนไข้โดยจิตที่เป็นกุศลไม่เคยเกบ็เงินค่ารักษา การด าเนินการทุกวันมีค่าใช้จ่ายสงูมากเดือนละ

หลายแสนบาท แบกรับภาระค่าใช้จ่ายมาหลายปี มีคนไข้เข้ามารักษาเป็นจ านวนมาก ถ้าการตรวจครั้งนี้พบว่ าท าไม่

ถูกต้อง กพ็ร้อมจะปิด แต่เป็นห่วงคนไข้ที่มารักษาจ านวนมาก และส่วนใหญ่กเ็ป็นผู้มรีายได้น้อย พวกเขาจะหมดที่พ่ึง 

 พฤติกรรมการพูดค าหยาบในวยัเด็ก 

สยามรัฐ ไทยรัฐ  -เสนอข่าว  นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาเดก็พูดค าหยาบมาจากการจดจ าและ

เลียนแบบบุคคลใกล้ตัว รวมถึงการเลียนแบบจากสื่อต่างๆ  การแก้ปัญหาควรเริ่มจากพ่อแม่ คนในครอบครัวและ

ควรตกัเตอืนอธบิายให้เดก็เข้าใจถงึความหมายและไม่พูดค าหยาบ ซ่ึงวัยอนุบาลและวัยประถมจะแก้ปัญหาการพูดค า

หยาบได้ง่ายที่สดุ โดยครอบครัวควรพูดด้วยค าสภุาพต่อหน้าและลับหลังเดก็ หากเดก็เลียนแบบการพูดค าหยาบมา

จากเพ่ือนที่โรงเรียนหรือสื่อต่างๆ ควรอธิบายให้เดก็เข้าใจและตั้งกฎโดยลงโทษอย่างยุติธรรมและเหมาะสมกับ

ความผดิ เช่น งดขนม งดดูทวีี ให้ท างานบ้านและเมื่อได้รับโทษต้องอธบิายเหตผุลเสมอ 

 แอพฯอสม.ออนไลน ์

ไทยรัฐ กรงุเทพธรุกจิ -เสนอข่าว นพ.กติตศิักดิ์ กลับด ีที่ปรึกษา รมว. สธ. กล่าวว่า สธ. ได้ร่วมกบับริษัท เอไอเอส พัฒนาแอปพลิเคชันอ

สม.ออนไลน์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมดจิิทลัเพ่ือสงัคมส าหรับการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่สาธารณสขุชุมชนและอสม. ในการ

ขบัเคล่ือนงานสาธารณสขุชุมชนให้เป็นเชิงรกุ และหวังว่า อสม.ออนไลน์ จะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ความ

เข้าใจและทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่อสม. เพ่ือให้มีความรอบรู้ ด้านสุขภาพ และสามารถถ่ายทอด

ความรู้สู่ประชาชนให้เกดิเป็นความรอบรู้ ด้านสขุภาพของชุมชนได้. 

 ตน้แบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง 

เวบ็ไซต ์thailandplus  -เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับม.เกษตรศาสตร์ ออกแบบ

อาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง โดยน าเทคโนโลยีระบบแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร และระบบจ าลอง

สถานการณส์มรรถนะอาคารมาใช้ในการพัฒนา เป็นอาคารที่มปีระสทิธภิาพด้านพลังงานและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ตามเกณฑ์ TREES ของสถาบันอาคารเขียวไทย ร่วมกบัการใช้แนวความคิด Modular Design สามารถเพ่ิม ลด 

ปรับเปล่ียน และสลับชั้นอาคารได้ตามความต้องการ และสามารถปรับเปล่ียนแบบก่อสร้างอาคารรวมถึงปริมาณวัสดุ

แบบ Real-time ตามการเปล่ียนแปลงแบบอาคาร เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนการใช้งานได้ตามแผนพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพของ สธ. และความต้องการเชิงพ้ืนที่ใช้งานของรพ. สามารถท านายการใช้พลังงานภายในอาคารและ

ศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้ทันทีภายหลังการเปล่ียนแปลงแบบอาคาร นอกจากนี้  ยัง

ร่วมกนัจัดท าเกณฑก์ารออกแบบอาคารด้านวิศวกรรมทุกระบบ ส าหรับกระบวนการออกแบบอาคารรพ.ภาครัฐ โดย

จะด าเนินการแล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 2562 

 รางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหิดล 

มตชิน เดลนิิวส ์ 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

  -เสนอข่าว สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสดจ็พระราชด าเนินแทนพระองค ์ในพิธพีระราชทานรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2561 ณ พระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งผู้ได้รับรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 61 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.ไบรอนั 



                                                             สรุปข่าววันที่ 1 กุมภาพันธ ์2562 6 
สื่อ ประเด็นข่าว 

เวบ็ไซต ์praew เจ. ดรเูคอร์ ศ.อายุรศาสตร์ และผอ.สถาบนัมะเรง็ไนท ์ม.การแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา มี

ผลงานส าคญัในการศึกษาค้นคว้าและวิจยั จนเป็นผู้น าในการพัฒนาหนึ่งในยาต้นแบบของการรักษาโรคมะเรง็แบบมุ่ง

เป้า คอื อมิาทอนิบ ส าหรับการรักษาโรคมะเรง็เมด็เลือดขาวเรื้ อรังชนิดซีเอม็แอล และ ศ.ดร.แมร่ี แคลร์ คิง  ศ.เวช

พันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของ

โรคมะเรง็เต้านม ซึ่งเป็นมะเรง็ที่พบบ่อยที่สดุในผู้หญิง    

   ส าหรับผู้ได้รับรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2561 สาขาการสาธารณสขุ ได้แก่ ศ.นพ.จอห์น ดี. คลีเมนส ์

(Professor John D. Clemens) ผอ.บริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติ ประเทศบังกลาเทศ ศาสตราจารย์วุฒิคุณ

ระบาดวิทยา ม.แคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา และศ.นพ.ยอน อาร์. โฮล์มเกรน  ศาสตราจารย์จุล

ชีววิทยาการแพทย์ และzv.สถาบนัวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ทั้งคู่ร่วมกนัศึกษาค้นคว้าวิจัย 

และพัฒนาวัคซีนป้องกนัอหิวาตกโรคชนิดกนิ 

 

เวบ็ไซต ์sanook 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

โรคพษิสุนขับา้ 

      - เสนอข่าว นายจุชาต ิจุลเพชร นายสตัวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปศุสตัว์ จ.กระบี่ นายสมพร จันทระ 

ปศุสตัว์ อ.เมอืงกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ปศุสตัว์ ฝ่ายปกครอง และสาธารณสขุ ลงพ้ืนที่บ้านสวนพริก หมู่ 1 ต.ไสไทย 

อ.เมอืงกระบี่ ซึ่งเป็นจุดที่พบสนุัขเพศผู้อายุประมาณ 3-4 เดือน ตายและน าไปตรวจในห้องปฏบิัติการผลยืนยันว่า 

เป็นโรคพิษสนุัขบ้า และทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เพ่ือท าการสอบสวนโรคถึงที่มาของสนุัข

และการสมัผสั รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้าในสตัว์เลี้ ยงลูกด้วยนม ในรัศมี 5 กม. ซึ่งสนุัขตัวดังกล่าว 

มีชายคนหนึ่งน ามาปล่อยเนื่องจากสุนัขป่วยหลังจากนั้นสุนัขกต็ายอยู่ข้างถนน จึงจ าเป็นต้องเร่งสืบหาตัวชายคน

ดงักล่าวเพ่ือน าไปฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้า เพราะหากสมัผสัและตดิเชื้อกอ็าจจะเสยีชีวิตได้ นอกจากนั้นกจ็ะท า

การฉีดวัคซีนให้กบัสนุัขและแมวในรัศม ี5 กม. ไม่ต ่ากว่า 5 พันตวั 

 รพ.อุดรธานี ประกาศเจตนารมณต่์อตา้นการทุจริต 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว นายแพทย์ณรงค ์ธาดาเดช  ผอ.รพ. อุดรธานีเรียก ผู้รับเหมา ผู้ ค้า ผู้ขาย ผู้ประกอบการหรือมีส่วนกบั

ผลประโยชน์ในรพ. มาร่วมประกาศเจตนารมณต่์อต้านการทุจริต ห้ามบุคลากรเรียกรับสนิบนโดยเดด็ขาด 

 อินโดฯวิกฤตไขเ้ลือดออก 

ข่าวสด 
news1005.fm 

  -เสนอข่าว รัฐบาลอนิโดนีเซียประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังพบว่ามผีู้ป่วยและผู้เสยีชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจ านวนมาก

ในประเทศมีผู้ เสียชีวิตจ านวน 133 คน จากอาการไข้เลือดออกนับตั้งแต่ต้นปีนี้   ขณะที่ทั้งประเทศมีผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออกจ านวน 13,683 คน โดยจ านวนผู้เสยีชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเดอืนม.ค.มากกว่า ในช่วงเดียวกนัของ
ปีที่แล้วถงึ 3 เท่า โดยมสีาเหตจุากสภาพอากาศเปียกชื้น ซึ่งเอื้อต่อการวางไข่ของยุง 

 

เวบ็ไซตป์ระชาชาต ิ

ผู้จัดการออนไลน ์

ศรีลงักาหยดุน าเขา้แป้งจอหน์สนัฯ 

  - เสนอข่าว ส านักข่าวรอยเตอร์ เผยว่า รัฐบาลโคลอมโบได้สั่งห้ามน าเข้าแป้งเดก็จอห์นสนั จนกว่าทางบริษัท จอห์น

สัน แอนด์ จอห์นสัน จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า ในการทดสอบครั้งใหม่ผลิตภัณฑ์แป้งเด็กนั้นปลอดสารแร่ใยหิน 

(asbestos) ซึ่งเป็นต้นเหตุท าให้เกดิโรคมะเรง็ ซึ่งสตอ๊กเก่าของแป้งเดก็จอห์นสนัที่ยังคงเหลืออยู่ภายในศรีลังกายัง

ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายได้ต่อไป แต่จะไม่มกีารน าเข้าผลิตภัณฑใ์หม่ของแป้งเดก็จอห์นสนั 

 


